

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2024 của Sở Văn hóa và Thể thao

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề “Năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”;

Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Phê duyệt “Nội dung phong trào thi đua yêu nước ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch” năm 2024;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành theo Quyết định này Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2024 của Sở Văn hóa và Thể thao.

Điều 2. Trưởng các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và các đơn vị liên quan căn cứ nội dung thi đua có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, các đơn vị có liên quan và toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, VP_(Gia).

GIÁM ĐỐC

Phạm Tấn Xử

KẾ HOẠCH

Phát động phong trào thi đua năm 2024 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-SVHTT ngày tháng năm 2024
của Sở Văn hóa và Thể thao)

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm có nhiều cơ hội và thuận lợi khi Trung ương đang xem xét ban hành một số cơ chế chính sách giúp thành phố tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tồn tại nhiều năm trước, đồng thời là năm tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rà soát thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; là năm tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị cho Đại hội các chi/đảng bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Thực hiện chủ đề năm 2024 của thành phố về “*Năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội*”, chủ đề năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch “*Phát huy vai trò động lực của văn hóa, thể thao và du lịch đối với sự phát triển bền vững đất nước*”, để huy động toàn thể hệ thống chính trị, công chức, viên chức, người lao động Sở Văn hóa và Thể thao tập trung trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tiếp tục có giải pháp thích hợp, khả thi để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Giám đốc Sở ban hành kế hoạch phát động thi đua năm 2024 của Sở Văn hóa và Thể thao, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua tại Sở Văn hóa và Thể thao, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần vượt khó lao động, sáng tạo của công chức, viên chức, người lao động Sở để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao năm 2024, góp phần đưa Đảng bộ và Sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

b) Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua; tích cực phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của Sở một cách thực chất, tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến được nêu gương, lan tỏa trong đơn vị, địa phương.

2. Yêu cầu

a) Phong trào thi đua phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, đa dạng, phù hợp, có hiệu quả ở các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở,

Khởi thi đua các phòng/đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và CCVCNLD Sở gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của từng đơn vị và cá nhân, tạo động lực và sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện.

b) Phong trào thi đua phải có trọng tâm, trọng điểm; nội dung thiết thực, với các tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tránh phô trương, hình thức; kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua thường xuyên với các phong trào thi đua chuyên đề.

c) Khen thưởng công khai, khách quan, đúng pháp luật; đảm bảo khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; có tính giáo dục, nêu gương, có sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị và xã hội, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp công tác, lao động, chiến đấu, gương người tốt, việc tốt.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tổ chức phát động thi đua trên cơ sở bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2024, bám sát phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng của thành phố và Sở năm 2024, đồng thời ban hành kế hoạch thi đua chi tiết và phù hợp với điều kiện thực tiễn của phòng, đơn vị về thực hiện chủ đề năm 2024 của thành phố Đà Nẵng, Bộ VH-TT-DL và Kế hoạch phát động thi đua của Sở.

2. Tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, khát vọng; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; khuyến khích, tạo điều kiện và bảo vệ những cán bộ dám đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

3. Tập trung triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về văn hóa và thể thao. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021; Chỉ thị 23-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa trên địa bàn thành phố; Đề án “Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, chú trọng xây dựng con người Đà Nẵng văn minh, thân thiện, làm nền tảng xây dựng thành phố an bình, đáng sống, hình thành các giá trị bản sắc riêng, phù hợp với truyền thống, phù hợp với lịch sử, văn hóa của người Đà Nẵng giai đoạn 2022 - 2030”. Tích cực triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch

UBND thành phố Đà Nẵng phát động; tổ chức tốt các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2024.

4. Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”...; các phong trào thi đua do bộ, ngành, cơ quan Trung ương phát động gắn với nhiệm vụ chuyên môn của Sở và các phong trào thi đua khác để đa dạng nội dung tổ chức thực hiện.

5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ. Quan tâm hơn nữa việc phát triển đội ngũ công chức, viên chức, người lao động. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vì sự phát triển bền vững, gắn với phát triển kinh tế, du lịch. Đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số của ngành nói chung và trong công tác quản lý, khai thác di sản để từng bước giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn, phát triển, đa dạng hóa về hình thức truyền thông, giáo dục về di sản.

6. Tiếp tục triển khai thực hiện “Đề án tổ chức các sự kiện, lễ hội văn hóa đặc sắc gắn với thiết lập chuỗi sự kiện, văn hóa lễ hội về đêm của thành phố Đà Nẵng” nhằm nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Trong đó tập trung tham mưu tổ chức các sự kiện lớn như Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2024 – DIFF 2024, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ II năm 2024,...

7. Đa dạng hóa hoạt động nghệ thuật quần chúng và nghệ thuật chuyên nghiệp; trong đó trọng tâm là dàn dựng các chương trình nghệ thuật, vở diễn mới, đạt chất lượng. Tổ chức các hoạt động phục vụ khu công nghiệp, trường học và khu dân cư; hỗ trợ các hoạt động của các Hội, Câu lạc bộ về văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố; các chương trình nghệ thuật định kỳ phục vụ nhân dân và du khách tại Nhà hát Trưng Vương và Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiền Dĩnh.

8. Tập trung đầu tư, tôn tạo, đảm bảo tiến độ các Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 2); công trình Bảo tàng Đà Nẵng; di tích quốc gia Hải Vân quan; dự án Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh thành phố; dự án Bảo tàng Điêu khắc Chăm (cơ sở 2). Tiếp tục triển khai Đề án Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn thành phố đến năm 2025 và Hướng dẫn công tác quản lý, tổ chức và hoạt động của Nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

9. Triển khai thực hiện chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”, gắn với Chỉ thị 43 của Ban Thường vụ Thành ủy về văn hóa, văn minh đô thị; Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố. Nghiên cứu phương thức, cách thức để thực hiện nghiêm Chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố về việc chấn chỉnh và tăng cường hiệu lực công tác

quản lý hoạt động quảng cáo, rao vặt; Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

10. Triển khai Kế hoạch chuẩn bị lực lượng vận động viên thể thao thành tích cao thành phố Đà Nẵng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển thể thao thành tích cao thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch phát triển sự nghiệp Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2025.

11. Tiếp tục thực hiện Đề án “Phát triển thể thao quần chúng với việc nâng cao sức khỏe, cải thiện thể trạng người dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Tiếp tục triển khai Đề án phát triển thể thao biển, tập trung đầu tư các môn thể thao biển mà Đà Nẵng có thế mạnh; thành lập và ổn định hoạt động Câu lạc bộ thể thao biển. Đẩy mạnh xã hội hóa đối với hoạt động văn hóa, thể thao; khuyến khích và hỗ trợ nhân lực và nghiệp vụ chuyên môn để các hiệp hội, liên đoàn thể thao, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tổ chức các giải thi đấu thể thao quần chúng.

12. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án sử dụng tài sản công nhằm khai thác tối đa mặt bằng, cơ sở vật chất của ngành, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

13. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động văn hóa, lễ hội, dịch vụ văn hóa, thể thao. Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Chương trình công tác lớn của ngành năm 2024.

14. Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Tiến hành tổng kết Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Triển khai có hiệu quả Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022 và các văn bản có liên quan.

15. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở và các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Công tác thi đua, khen thưởng phải là nội dung lãnh đạo của Đảng ủy Sở và cấp ủy các chi/đảng bộ trực thuộc. Nâng cao vai trò của người đứng đầu trong việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với các đoàn thể trong phát động, tổ chức và tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước trong công chức, viên chức và người lao động Sở.

16. Tiếp tục tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới từ phong trào thi đua của Sở, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Phong trào thi đua thực hiện xuyên suốt trong năm 2024. Tháng 12 tiến hành đánh giá kết quả thực hiện và xét khen thưởng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Khối trưởng Khối thi đua các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

a) Tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả đúng mục đích, yêu cầu, nội dung.

b) Thực hiện sơ kết, tổng kết công tác thi đua; báo cáo lãnh đạo Sở kết quả thực hiện và bình xét đề nghị khen thưởng thành tích năm 2024.

2. Văn phòng Sở

a) Phối hợp cùng các phòng, đơn vị sự nghiệp có liên quan xây dựng và trình UBND thành phố ban hành các Kế hoạch tổ chức thi đua, khen thưởng chuyên đề liên quan của Sở.

b) Tham mưu báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 05/9/2014 của Thành ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

c) Trên cơ sở bình xét, đề nghị khen thưởng đột xuất, chuyên đề và công trạng của các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Khối thi đua, các tập thể, cá nhân có liên quan, Văn phòng Sở thẩm định, tham mưu Giám đốc Sở khen thưởng cũng như đề xuất cấp trên khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, nổi trội, tiêu biểu của các phong trào thi đua trong năm.

Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong năm 2024 của Sở Văn hóa và Thể thao. Yêu cầu các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, công chức, viên chức, người lao động Sở triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu thi đua của Sở trong năm 2024.